

XÂY DỰNG ĐẢNG

Chú trọng kiểm tra các lĩnh vực nhạy cảm, để phát sinh sai phạm



Đường giao thông xã Việt Thuận (Vũ Thu) được đầu tư xây dựng đồng bộ.

Xác định 4 nội dung: Thu, chi tài chính ngân sách; quản lý, sử dụng đất đai; đầu tư xây dựng cơ bản; chính sách xã hội...

quản lý, sử dụng đất đai, qua kiểm tra đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn các sai phạm...

kiểm tra đủ 4 nội dung. Năm 2022, có 25/30 đảng ủy xã, thị trấn hoàn thành kiểm tra đủ 4 nội dung; 5 đảng ủy hoàn thành kiểm tra 3 nội dung...

hỗ trợ các đảng ủy cơ sở thực hiện kiểm tra 4 nội dung. Năm 2022, đảng ủy các xã, phường, thị trấn đã thực hiện 277 cuộc kiểm tra 4 nội dung...

Đồng chí Bùi Văn Thiệp, Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Hội (Quỳnh Phụ) cho biết: Trong chương trình kiểm tra giám sát (KTGS) hàng năm của Đảng ủy xã luôn có 1 cuộc kiểm tra 4 nội dung...

Cùng với Đảng ủy xã Quỳnh Hội, việc triển khai thực hiện cuộc kiểm tra 4 nội dung trong những năm qua được đảng ủy các xã, phường, thị trấn địa bàn tỉnh triển khai nền nếp, hiệu quả...

Theo đồng chí Phạm Thị Hải Lý, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy: Để nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc kiểm tra 4 nội dung, năm 2022, UBKT Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy sửa đổi, bổ sung các quy định về công tác KTGS của đảng ủy, UBKT đảng ủy và chỉ bộ trong các đảng bộ xã, phường, thị trấn...

Cũng theo đồng chí Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy: Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện kiểm tra 4 nội dung vẫn còn một số hạn chế cần tập trung khắc phục như: chất lượng một số cuộc kiểm tra chưa cao, thực hiện chưa bảo đảm kế hoạch; một số đảng ủy lựa chọn vấn đề trong 4 nội dung để kiểm tra chưa trọng tâm, còn dàn trải; phương pháp tiến hành kiểm tra còn lúng túng...

ĐÀO QUÝEN

MTTQ THÀNH PHỐ Phát huy vai trò tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

Đóng vai trò cầu nối Đảng, chính quyền với nhân dân, những năm qua, MTTQ các cấp thành phố Thái Bình đã phát huy vai trò trung tâm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Trần Trọng Phúc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố cho biết: Xác định rõ vị trí, vai trò của mình, trong quá trình hoạt động, MTTQ các cấp thành phố đã đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân để phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân...

kip thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Đã phối hợp tổ chức tiếp 257 lượt công dân, tiếp nhận, xử lý 54 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

lắp đặt 51 mắt camera tại 16 vị trí với tổng kinh phí gần 1,45 tỷ đồng; trong đó, ngân sách thành phố hỗ trợ gần 362 triệu đồng, còn lại là nguồn xã hội hóa do phường huy động. Cùng với sự vào cuộc của Đảng ủy, UBND phường, MTTQ phường tích cực tham gia cùng các đoàn thể tuyên truyền, vận động sự ủng hộ từ các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các gia đình với tổng số tiền ủng hộ trên 700 triệu đồng, qua đó tạo nguồn lực sớm hoàn thành mục tiêu lắp đặt camera, bảo đảm giám sát toàn bộ địa bàn.

Cùng với đó, MTTQ phối hợp duy trì tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri, từng bước đổi mới theo hướng tăng cường hoạt động tiếp xúc theo chuyên đề; chú trọng công tác tiếp xúc cử tri, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo; kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới người dân; phát huy hiệu quả hoạt động của ban thanh tra nhân dân. Đồng thời, qua các kỳ tiếp xúc cử tri và qua nhiều kênh thông tin, MTTQ các cấp đã kịp thời tổng hợp ý kiến của cử tri và nhân dân kiến nghị các cơ quan chức năng vào cuộc giải quyết kịp thời và dứt điểm, tạo sự đồng thuận của cử tri và nhân dân, hạn chế việc khiếu nại kéo dài, gây bức xúc,

Đặc biệt, MTTQ cơ sở, các ban công tác mặt trận đã tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân ủng hộ kinh phí lắp đặt camera trên địa bàn thành phố với số tiền trên 6,2 tỷ đồng. Bà Nguyễn Thị Xoa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Bồ Xuyên cho biết: Phường Bồ Xuyên là địa bàn trung tâm của thành phố, có nhiều tuyến đường giao thông quan trọng đi qua. Theo đề án đầu tư lắp đặt mạng lưới vị trí camera giám sát an ninh trên địa bàn thành phố, phường cần

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trên địa bàn thành phố đã tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2022, quỹ "Vì người nghèo" các cấp hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 11 nhà đại đoàn kết; thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ khó khăn đột xuất, khám chữa bệnh, phát triển sản xuất, hỗ trợ học sinh nghèo với số tiền trên 400 triệu đồng; thăm, tặng quà tết với trên 510 suất quà cho học sinh, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Chính trị việc phát huy tốt vai trò cầu nối, MTTQ thành phố đã trở thành chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Từ đó, MTTQ và các tổ chức thành viên đã phát huy quyền làm chủ, vận động nhân dân tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền các cấp của thành phố trong sạch, vững mạnh.

MINH NGUYỆT



Phường Kỳ Bá hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho bà Phạm Thị Khuy ở tổ 4.

Sâu lắng không gian văn học nghệ thuật tại lễ hội đền Trần

Rất vui khi nhiều người mới chỉ được xem tác phẩm nghệ thuật qua tranh, ảnh nhưng khi đến với lễ hội đền Trần năm 2023, được tận mắt chứng kiến tác phẩm nghệ thuật và trò chuyện cùng tác giả. Anh em nghệ sĩ rất mong mỗi khi kết hợp hoạt động triển lãm tại không gian lễ hội có thể lan tỏa nhiều hơn những sáng tác của mình, đặc biệt là những tác phẩm với chủ đề "Sắc xuân", mang tinh yêu, sức tươi trẻ của mùa xuân mới đến với tất cả mọi người, tạo nên khí thế cho một năm mới nhiều hy vọng - đó là những chia sẻ của họa sĩ Hoàng Trung Dũng. Chi hội Mỹ thuật, Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình tại triển lãm tranh và ảnh nghệ thuật "Sắc xuân".



Các nghệ sĩ mang đến cho người nghe những sáng tác đặc sắc.

bày 52 tác phẩm, Chi hội Nhiếp ảnh trưng bày 41 tác phẩm, tạo nên tổng số 93 tác phẩm tượng trưng cho 93 mùa xuân của Đảng. Diễn ra trong suốt những ngày lễ hội đền Trần, từ ngày 13 - 17 tháng Giêng, có lẽ đây là triển lãm đón tiếp đông khách tham quan nhất từ trước tới nay của các nghệ sĩ Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình. Các tác phẩm là thành quả từ những chuyến thực tế sáng tác tại khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh, xoay quanh các lễ hội truyền thống, nhịp sống thường ngày, vẻ đẹp đất và người trước mùa xuân sang đã góp phần tạo nên niềm vui, khí thế mới cho mỗi người khi được thưởng thức nghệ thuật. Chị Lê Huyền Trang, du khách đến từ huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng hào hứng chia sẻ: Dịp cuối tuần mình cùng gia đình du xuân lễ hội đền Trần Thái Bình, thấy rất vui khi được tham

gia nhiều hoạt động phân hội rất sôi nổi. Bên cạnh các hội thi dân gian, mình dành nhiều thời gian xem các tác phẩm nghệ thuật tại triển lãm "Sắc xuân".

Hồng đậm đà, ý vị. Nhà thơ Anh Tuyết, nguyên Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình chia sẻ: Các nghệ sĩ, tác giả, nhà thơ đều phần khởi mang những tác phẩm tốt nhất của mình, nhiều sự xuân nhất của mình đến cho hội thơ được thành công rực rỡ. Trong không khí lễ hội linh thiêng, du khách đến viếng đền Trần được nghe những bài thơ xuân khiến mỗi người thêm niềm phấn khởi. Điều này đã cổ vũ, tiếp thêm động lực, quyết tâm đối với chúng tôi phải làm thế nào để sáng tác nhiều hơn những tác phẩm tốt hơn nữa phục vụ công chúng. Cách tổ chức ngày thơ như năm nay nên được duy trì để có cuộc giao thoa giữa công chúng và những người làm thơ.

Không gian ngày Thơ Việt Nam lần XXI còn đón tiếp những vị khách đặc biệt, đó là các em học sinh đến từ các trường học trên địa bàn huyện Hưng Hà. Em Lê Bích Ngọc, Trưởng THCS Trần Thái Tông (Hưng Hà) hào hứng: Em rất vui và phấn khởi khi được cùng thầy cô, các ban đến tham gia lễ hội đền Trần năm nay. Em cũng rất vinh dự khi được gặp các nghệ sĩ, nhà thơ, nhà văn, được trực tiếp xem các hoạt động nghệ thuật và lắng nghe chia sẻ của các tác giả. Em mong hoạt động này sẽ thường xuyên được tổ chức tại lễ hội đền Trần.

Còn đối với nhạc sĩ Mai Thuý Loan, Chi hội Âm nhạc, Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình, dù đã tham gia nhiều sự kiện ngày Thơ trước đây nhưng ngày Thơ được tổ chức tại lễ hội đền Trần là ngày rất đặc biệt. Cũng như nhiều nghệ sĩ, có rất xúc cảm, mỗi tác phẩm mang giọng điệu, phong cách nghệ thuật riêng đã góp vào vườn thơ Thái Bình sự đa sắc, đa thanh, làm nên sắc thái thơ của một vùng đồng bằng châu thổ sông

gìn bản sắc văn hóa dân tộc, nét văn hóa, niềm tự hào của mảnh đất quê hương Thái Bình.

Những hoạt động văn học nghệ thuật trong lễ hội đền Trần năm 2023 đã góp phần lan tỏa tinh yêu với nghệ thuật từ những người nghệ sĩ đến đông đảo công chúng. Họ mong mỗi sẽ có nhiều hơn nữa những không gian đậm chất nghệ thuật để có thể cùng chung tay nhân lên tình yêu với những giá trị tốt đẹp, cùng bảo tồn truyền thống văn hóa của quê hương.

TU ANH